



ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
เรื่อง เกณฑ์การประเมินคุณภาพของตำราหรือหนังสือเพื่อการรับรองคุณภาพผลงานทางวิชาการ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยเป็นสถาบันอุดมศึกษาด้านวิชาชีพและเทคโนโลยี มีวัตถุประสงค์ให้การศึกษา ส่งเสริมวิชาการและวิชาชีพชั้นสูงที่เน้นการปฏิบัติ ทำการสอน ทำการวิจัย ผลิตครูวิชาชีพ ให้บริการทางวิชาการในด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแก่สังคม ทะนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม (ตามมาตรา ๗ แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. ๒๕๔๘)

เนื่องจากผลงานทางวิชาการที่จะนำไปสู่การตีพิมพ์เผยแพร่ในรูปของตำราหรือหนังสือของมหาวิทยาลัย มีลักษณะหลากหลายตามธรรมชาติของสาขาวิชา และเพื่อให้สามารถพิจารณารับรองตามเกณฑ์การประเมินคุณภาพภายนอกกรอบสาม ตัวบ่งชี้ที่ ๗ ผลงานทางวิชาการที่ได้รับการรับรองคุณภาพของสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.)

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จึงกำหนดเกณฑ์คุณภาพของตำราหรือหนังสือ โดยตำรา มีคุณลักษณะคือ เป็นเอกสารทางวิชาการที่เรียบเรียงอย่างเป็นระบบ อาจเขียนเพื่อตอบสนองเนื้อหาทั้งหมดของรายวิชาหรือเป็นส่วนหนึ่งของวิชาหรือหลักสูตรก็ได้ โดยมีการวิเคราะห์และสังเคราะห์ความรู้ที่เกี่ยวข้อง และสะท้อนให้เห็นความสามารถในการถ่ายทอดวิชาในระดับอุดมศึกษา หนังสือมีคุณลักษณะคือ เป็นเอกสารทางวิชาการที่เขียนขึ้น เพื่อเผยแพร่ความรู้ ไปสู่วงวิชาการหรือผู้อ่านทั่วไป โดยไม่จำเป็นต้องเป็นไปตามข้อกำหนดของหลักสูตรหรือต้องนำมาประกอบการเรียนการสอนในวิชาใดวิชาหนึ่ง ทั้งนี้ต้องเป็นเอกสารที่เรียบเรียงขึ้นอย่างมีเอกภาพ มีรากฐานทางวิชาการที่มั่นคงและให้ทัศนะของผู้เขียนที่สร้างเสริมปัญญาความคิดและสร้างความแข็งแกร่งทางวิชาการให้แก่สาขาวิชานั้นๆ หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง และตำราหรือหนังสือต้องได้รับการรับรองคุณภาพตามเกณฑ์ ในข้อหนึ่งข้อใด ดังต่อไปนี้

๑. ได้รับการคัดเลือกไปจัดพิมพ์เผยแพร่โดยสำนักพิมพ์ หรือ โดยหน่วยงานที่ใช้องค์ความรู้
๒. ผ่านการพิจารณาคุณภาพของผลงานโดยคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ อย่างน้อย ๓ คน ซึ่งเป็นผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก อย่างน้อย ๑ คน และมีตำแหน่งทางวิชาการไม่ต่ำกว่า ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ทั้งนี้ให้ประกาศนี้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่เดือนมกราคม ๒๕๕๕ เป็นต้นไป เพื่อให้ครอบคลุมถึงการดำเนินงานของคณะ/วิทยาลัย โดยให้คณบดีและผู้อำนวยการวิทยาลัย เป็นผู้ควบคุมคุณภาพให้เป็นไปตามเกณฑ์ข้างต้นนี้ จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๘ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๖

(นายสุรพงษ์ ถาวโรจน์)

รักษาราชการแทน

อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย